

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 30 มีนาคม 2559

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. เปิดผลสำรวจเกษตรกรพอใจ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผลิต	แนวหน้า
2. สศก.เผยเกษตรกร96%พอใจ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ	ผู้จัดการรายวัน
3. Q1จีดีพีเกษตรติดลบ2.1%ปลายปี'59-60 เกิดลानินญา	มติชน
4. ภัยแล้ง ผลกระทบภาคเกษตร	ไทยโพสต์
5. ภาพข่าว: เปิดสัมมนา	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: สัมมนา	ไทยโพสต์
7. เสียงข้าราชการกับ..การยึดอายุ'เกษียณ 65 ปี'	มติชน
8. ผักผลไม้ไทยเงินล้าน อานิสงส์แล้งขยับราคารายวัน สัมพรวัด10บาท/กก.	ฐานเศรษฐกิจ
9. 'แล้ง'ลาม22จังหวัดแก้งเผาป่าล่า'กระทิง'ทำให้ใหญ่หวัดวอด	แนวหน้า
10. ภาพข่าว: ร่วมมือเกษตรกร	ประชาชาติธุรกิจ

เปิดผลสำรวจเกษตรกรพอใจ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผลิต

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ คสช. กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่ออบรมความรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 220,500 ราย ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ก.พ. -31 พ.ค. 2559 โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับเกษตรกรต้นแบบ ผู้รับการอบรม และกลุ่มแม่บ้านในชุมชน (ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน) รวม 853,335,000 บาท

จากการสำรวจกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2,760

ราย ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 92 ศูนย์ รวม 44 จังหวัด พบว่า เกษตรกร 96% มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก เพราะได้รับความรู้ที่หลากหลายที่สำคัญได้รับความรู้ในการผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มีเกษตรกรถึง 92% วางแผนที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยต้องการนำไปใช้เพื่อการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางการเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด รองลงมาเพื่อการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน การพัฒนาชุมชนของตนเอง การผลิตสินค้าร่วมกันในชุมชน และใช้ปรับการผลิตเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตามลำดับ ทั้งนี้สศก. มีแผนในการประเมินผลการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องครบทั้ง 3 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงผลจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรต่อไป

สศก.เผยเกษตรกร96%พอใจ

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

ผู้จัดการรายวัน360° - นายสุรพงษ์เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ คสช. กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่ออบรมความรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 220,500 ราย ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ก.พ. -31 พ.ค.59โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับเกษตรกรต้นแบบ ผู้รับการอบรม และกลุ่มแม่บ้านในชุมชน (ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน) รวม 853,335,000 บาท

สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วม แต่ละรายจะได้รับการอบรม 3 ครั้งๆ ละ 5 วัน/เดือน โดยเนื้อหาการฝึกอบรมจะประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มวิชาสร้างโอกาสในการแข่งขัน กลุ่มวิชาเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มวิชาสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมีทีมวิทยากรจากหน่วยงานมาดีต่างๆ และวิทยากรที่เป็นเกษตรกรต้นแบบและอาสาสมัครเกษตรกรสาขาต่างๆ เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ มีการฝึกภาคปฏิบัติ และนำดูพื้นที่ตัวอย่าง

จากการสำรวจกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 2,760 ราย ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 92 ศูนย์ รวม 44 จังหวัด พบว่า เกษตรกร 96% มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก เพราะได้รับความรู้ที่หลากหลายที่สำคัญ ได้รับความรู้ในการผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มีเกษตรกรถึง 92% วางแผนที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยต้องการนำไปใช้เพื่อเพื่อการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด รองลงมาเพื่อการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน การพัฒนาชุมชนของตนเอง การผลิตสินค้าร่วมกันในชุมชน และใช้ปรับการผลิตเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตามลำดับ ทั้งนี้สศก. มีแผนในการประเมินผลการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องครบทั้ง 3 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงผลจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรต่อไป.

สศก.ชี้ภัยแล้งจุดจี้ดีพีเกษตรไตรมาสแรกหดตัว 2.1 แต่คาดทั้งปีจะกระเตื้องขึ้นเป็นบวก 1.8-2.8

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2558 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2559 ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดลดลง เมื่อวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1 ของปี 59 จึงหดตัว ร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยสาขาการผลิตที่หดตัว ได้แก่ สาขาพืช หดตัวร้อยละ 3.2 พืชที่มีผลผลิตลดลง คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และลำไย สาขาประมง หดตัวร้อยละ 0.8 เนื่องจากปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) ที่สหภาพยุโรปประกาศให้ใบเหลืองทำให้เรือประมงขนาดเล็กและเรือประมงพาณิชย์บางส่วนต้องหยุดทำประมงและจอดเทียบท่า สาขาบริการทางการเกษตร หดตัวร้อยละ 2.7 เป็นผลต่อเนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้พื้นที่เพาะปลูกลดลง การใช้บริการจ้างเตรียมดิน หรือเกี่ยวนาข้าวลดลงตามไปด้วย ขณะที่สาขาปศุสัตว์มีการขยายตัวร้อยละ 2.0 เพราะการผลิตปศุสัตว์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน และความต้องการของตลาดยังคงขยาย

ตัว ส่วนสาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 2.2 จากผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสและไม้ยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ์ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ไว้ว่าปีนี้ฝนจะตกอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยปกติ และมีปริมาณมากกว่าปี 58 ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวนาปีคาดว่าจะสามารถปลูกได้ตามฤดูกาล ส่งผลให้ผลผลิตข้าวนาปี รวมทั้งผลผลิตตัวอื่นจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ฉะนั้น คาดว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2, 3, 4 จะมีการขยายตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในภาพรวมทั้งปี 2559 จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.8-2.8 ทั้งนี้ คาดว่าสาขาพืชจะขยายตัวร้อยละ 2.2-3.2 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 1.5-2.5 สาขาประมง ขยายตัวร้อยละ 0.5-1.5 สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 0.3-1.3 สาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 2.3-3.3 แต่อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำ สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร และภาวะเศรษฐกิจโลก ที่จะมีผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

Q1 จีดีพีเกษตรติดลบ 2.1% ปลายปี'59-60 เกิดลานินญา

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจ คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (จีดีพี) ในไตรมาส 1 ปี 2559 พบว่า ติดลบ 2.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ เกิดภาวะแล้งจัดในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2559 และปริมาณน้ำใช้การได้ในเขื่อนหลักต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก ซึ่งกรมชลประทานจำเป็นต้องควบคุมและจัดสรรการใช้น้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงการรักษาระบบนิเวศก่อน ปริมาณน้ำจึงไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชหลายชนิด

ทั้งนี้ หากพิจารณาเป็นรายสาขาจะพบว่า สาขาพืช ไตรมาส 1 ปี 2559 ติดลบ 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผลผลิตพืชที่ลดลง ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และลำไย สำหรับผลผลิตพืชที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน และยางพารา ด้านราคาพบว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2559 สินค้าพืชที่มีราคาเฉลี่ยลดลง ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางแผ่นดิบ ปาล์มน้ำมัน และลำไย ส่วนสินค้าพืชที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คือ สับปะรดโรงงาน

สาขาปศุสัตว์ ไตรมาส 1 ปี 2559 ขยายตัว 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยภาวะการผลิตปศุสัตว์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการดูแลและเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง และความต้องการของตลาดยังคงขยายตัว ซึ่งแม้สภาพอากาศที่แปรปรวนจะกระทบต่อการเติบโตของสัตว์อยู่บ้าง แต่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตเพียงเล็กน้อย ทำให้ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อ

สุกร ไก่ และนํ้านมดิบยังคงเพิ่มขึ้น ด้านราคา สินค้าปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีราคาเฉลี่ยสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2559 ราคาเฉลี่ยของสุกร ไก่ และนํ้านมดิบเพิ่มขึ้น ส่วนไก่เนื้อมีราคาลดลง

สาขาประมง ไตรมาส 1 ปี 2559 ติดลบ 0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยปริมาณสัตว์น้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้เทียบเรือที่สำคัญหลายท่าลดลง จากการประกาศบังคับใช้กฎหมายประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) หลังจากสหภาพยุโรป หรืออียู ประกาศให้ใบเหลือง ทำให้เรือประมงขนาดเล็กและเรือประมงพาณิชย์บางส่วนต้องหยุดการทำประมงและจอดเรือเทียบท่า แม้ว่าภาครัฐจะเร่งช่วยเหลือเยียวยา แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงได้รับความเดือดร้อน ซึ่งผลดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบด้วย

ด้านราคา ราคากุ้งขาวแวนนาไม่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 เนื่องจากปริมาณผลผลิตกุ้งที่ออกสู่ตลาดมีมากเกินความต้องการของผู้ประกอบการห้องเย็นและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งได้ปิดตัวไปหลายรายจากปัญหาโรคตายด่วน และปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการกดราคาซื้อกุ้งจากเกษตรกร นอกจากนี้ประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้หันไปนำเข้ากุ้งจากเวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย และเอกวาดอร์ทดแทน ส่งผลให้ราคากุ้งในประเทศลดลงด้วย

สาขาบริการทางการเกษตร ไตรมาส 1 ปี 2559 ติดลบ 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 เนื่องจากการจ้างบริการเตรียมดิน และการเกี่ยวนวดข้าวลดลง โดยเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรังลดลงจากปริมาณน้ำที่ใช้การได้ในเขื่อนหลักมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก

ประกอบกับการใช้บริการรถเก็บเกี่ยวอ้อยลดลงเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตอ้อยได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้สาขาบริการทางการเกษตรลดลง

สาขาป่าไม้ ไตรมาส 1 ปี 2559 ขยายตัว 2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยผลผลิตไม้ยูคาลิปตัส และไม้ยางพารา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับไม้ยูคาลิปตัสเพิ่มขึ้นจากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกระดาษและการก่อสร้างต่าง ๆ ขณะที่ไม้ยางพาราเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายการตัดโค่นสวนยางพาราเก่าของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อปลูกทดแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี หรือพืชอื่น สำหรับการผลิตถ่านไม้ ครั่งเม็ด และครั่งดิบ มีปริมาณลดลงเป็นผลมาจากความแห้งแล้ง

อย่างไรก็ตาม จากคาดการณ์ภาวะภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีผลวิเคราะห์ตรงกันว่า สถานการณ์เอลนีโญจะเริ่มคลี่คลายลงในช่วงปลายปี เปลี่ยนเป็นลานินญาที่จะทำให้เกิดฝนตก จึงมีความเป็นไปได้ที่ปีการเพาะปลูก 2559/2560 นี้จะเข้าสู่ภาวะปกติ และส่งผลให้จีดีพีทั้งปียังขยายตัวอยู่ที่ 1.8-2.8% ซึ่ง สศก.ปรับให้ลดลงจากเดิมที่คาดการณ์จะขยายในช่วง 3-4% โดยสาขาพืชขยายตัวอยู่ในช่วง 2.2-3.2% สาขาปศุสัตว์ขยายตัวอยู่ในช่วง 1.5-2.5% สาขาประมงขยายตัวอยู่ในช่วง 0.5-1.5% สาขาบริการทางการเกษตรขยายตัวอยู่ในช่วง 0.3-1.3% และสาขาป่าไม้ขยายตัวอยู่ในช่วง 2.3-3.3%

ภัยแล้ง ผลกระทบภาคเกษตร

จากภาวะภัยแล้งในปี 2558 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนที่เก็บกักใน 33 เขื่อนหลักและอ่างเก็บน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งปริมาณฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ทำให้หลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้งทั้งในและนอกเขตชลประทาน มีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร สร้างความเดือดร้อนต่อเกษตรกรในวงกว้าง เนื่องจากต้องเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการบริโภคอุปโภค และรักษาระบบนิเวศน์เป็นหลักก่อน

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สำรวจความเสียหายที่เกิดจากภาวะภัยแล้งในปี 2558 ครอบคลุมพื้นที่ 2.87 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เสียหายจริงที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยสามารถแยกเป็นพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง ได้แก่ ข้าว 2 ล้านไร่ พืชไร่ 862,628 ไร่ พืชสวน 5,348 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบรวม 272,743 ราย สำรวจพบความเสียหายแล้วคิดเป็นปริมาณผลผลิต 6.10 ล้านตัน มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นกว่า 15,514 ล้านบาท

ทั้งนี้ พบว่าภาคเหนือได้รับผลกระทบมากที่สุด มูลค่าความเสียหาย 6,955 ล้านบาท คิดเป็น 45% ของมูลค่าความเสียหายรวม รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่าความเสียหาย 6,240 ล้านบาท คิดเป็น 40% ของมูลค่าความเสียหายรวม ส่วนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก มูลค่าความเสียหาย

1,279 ล้านบาท ภาคกลาง มีมูลค่าความเสียหาย 1,017 ล้านบาท ภาคใต้ มูลค่าความเสียหาย 21 ล้านบาท ผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงในปีที่ผ่านมา เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือส่วนหนึ่งจากการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยพื้นที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง จะได้รับการช่วยเหลือตามพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงไม่เกินรายละเอียด 30 ไร่ ในอัตรา ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ ไร่ละ 1,690 บาท

นอกจากการช่วยเหลือเป็นเงินเยียวยาแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถดำรงชีวิตผ่านวิกฤติภัยแล้งไปได้ โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี 2558/59 จำนวน 8 มาตรการ 45 โครงการ เช่น การจ้างงานของกรมชลประทาน สนับสนุนปัจจัย



ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ในหลายกิจกรรมก็ยังดำเนินการต่อเนื่อง ที่สำคัญขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ นำเสนอโครงการแผนงานที่จะสามารถลงไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง สามารถเห็นผลสัมฤทธิ์ระยะสั้นช่วง 3 เดือน และ 6 เดือนนี้ พร้อมกันนั้น ยังมีแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการทำอาชีพเกษตร ทั้งความเสี่ยงของผลผลิตที่เสียหายจากภัยพิบัติและผลกระทบด้านราคา ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย” นายสุรพงษ์ กล่าว

การผลิต ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าว การยกเว้นค่าเช่าที่ดิน ส.ป.ก. เป็นต้น โดยมีการขับเคลื่อนงานผ่านศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งปี 2558/59 ระดับชาติ (ศก.กช.) มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมดำเนินการงบประมาณรวมทั้งสิ้น 32,384.54 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 11,272.21 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือเกษตรกรรวมแล้ว 1.48 ล้านราย

สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2559 น่าจะดีกว่าปี 2558 โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าปีนี้น้ำฝนจะตกอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีปริมาณฝนที่สูงขึ้นกว่าปี 58 อีกทั้งจากนักวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศในแง่ได้วิเคราะห์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้เกิดภาวะภัยแล้งจะค่อยๆ ลดระดับความรุนแรง และตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป จะเกิดปรากฏการณ์ลานีญาที่จะทำให้ปริมาณน้ำฝนตกมากขึ้นกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อการทำการเกษตร

“แม้สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้จะมีความรุนแรงไม่มากเท่ากับปี 58 แต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม
วันที่: พุธ 30 มีนาคม 2559
ปีที่: 37 **ฉบับที่:** 12762
Col.Inch: 12.82 **Ad Value:** 11,538
ภาพขาว: เปิดสัมมนา

หน้า: 13(บน)
PRValue (x3): 34,614

คลิป: ชาว-ดำ



เปิดสัมมนา : นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง "ก้าวต่อไปของเกษตรกรไทยในประชาคมอาเซียน" ณ โรงแรม
มารวยการ์เด้น เมื่อเร็วๆ นี้



เสี่ยงข้าราชการ กับ..การยืดอายุ 'เกษียณ 65 ปี'



กลายเป็นเรื่องที่น่าติดตามและสนใจสำหรับข้าราชการกำลังใกล้จะเกษียณ หรือมีอายุการทำงานราชการอีกไม่กี่ปี (อ่านต่อหน้า 6)

เสี่ยงข้าราชการ กับ..การยืดอายุเกษียณ65ปี

ต่อจากหน้า 1

เมื่อ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มอายุราชการเกษียณ 65 ปี จากเดิมกำหนดเกษียณ 60 ปี จะเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อขออนุมัติให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ในมาตราที่กำหนดอายุเกษียณราชการ จะเสนอเพิ่มอายุการเกษียณราชการเป็น 65 ปี

เป็นครั้งแรกที่แก้ไขจากบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเมื่อปี 2494 หรือ 65 ปีที่แล้ว โดยเล็งเห็นว่าคนไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ สานทางกับอัตราการเกิดใหม่ของคนน้อย ทำให้คนวัยทำงานไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ

การขยายอายุการเกษียณราชการเป็น 65 ปี ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดต่อระบบงบประมาณในการดูแลบุคลากรทั้งในด้านของอัตราค่าจ้าง ค่ารักษาพยาบาล รวมถึง เงินบำเหน็จบำนาญอื่นๆ และอื่นๆ

ลองฟังเสียงสะท้อนจากข้าราชการกันดูบ้าง คิดเห็นเป็นอย่างไร

พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ความเห็นว่า "เห็นด้วยกับมาตรการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานตำรวจต้องใช้ผู้มีประสบการณ์สูงแก้ไขปัญหา บุคลากรที่มีอายุงานนานจะผ่านการฝึกฝนมากกว่า การปรับเกษียณอายุราชการเป็น 65 ปี มีความคุ้มค่ามากกว่า ได้ประสิทธิผลตามประสบการณ์ที่ควรจะเป็น แต่ข้าราชการเข้ามาใหม่อาจเสี่ยงประมาณจำนวนมาก ทั้งยังต้องทำการฝึกฝนใหม่ การทำงานอาจไม่เท่าผู้มีประสบการณ์ที่มากกว่า"



ขณะที่ **พ.ต.อ.วันชัย อิทธิฤทธิ์** ผกก.บก.ภ.ป.ล. 2 บอกว่า เรื่องของสุขภาพของแต่ละคนนั้นจะมีความสามารถเพียงใดในการทำงานในวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ขณะนี้ไม่มีภาระตามกฎหมายที่แน่ชัด ไม่สามารถบอกได้ว่าหากอายุ 60 ปีแล้วจะได้ดำรงตำแหน่งเดิมหรือเปลี่ยนตำแหน่ง ส่วนตัวหากได้ดำรงตำแหน่งเดิมศักยภาพร่างกายก็ยังไหว ส่วนใหญ่บุคลากรที่เกษียณจะมีประสบการณ์ด้านการทำงานอายุ 30-40 ปี ทำให้มีความชำนาญการเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้ด้วย

ด้าน **พล.อ.ปราการ ชลยุทธ** อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะรองเสนาธิการทหาร จะเกษียณอายุราชการในปี 2559 ให้ความคิดเห็นว่า "ส่วนตัวยังไม่ทราบและขอศึกษารายละเอียด อยากถามก่อนว่าแนวคิดที่จะให้ข้าราชการเกษียณอายุราชการในอายุ 65 ปีนั้น จะขยายไปในกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ ครู วิศวกร ตลอดจนข้าราชการทุกกระทรวงหรือไม่อย่างไร เพราะต้องแยกกันระหว่างอาชีพที่ใช้กำลังกับอาชีพนั่งสมอง"

พล.อ.ปราการให้ความเห็นต่อว่า ในฐานะข้าราชการทหารมาอย่างยาวนานจนใกล้จะเกษียณอายุราชการ ต้องเข้าใจว่าอาชีพทหารต้องใช้กำลังเพื่อปกป้องความมั่นคงของประเทศ ข้อเสนอของ ก.พ.หากนำมาใช้กับทหารที่เกี่ยวข้องในด้านกำลังแล้ว ประเด็นเรื่องการต่ออายุราชการคงจะเป็นตัวแปรสำคัญอย่างยิ่ง ให้ความคิดเห็นได้เพียงเท่านี้ ต้องรอฟังรายละเอียดจากผู้บังคับบัญชาและผู้บัญชาการเหล่าทัพต่อไป

ในส่วนข้าราชการอื่นๆ **ไพรัช ตระการศิริพันธ์** คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เห็นว่าเป็นผลดีในบางตำแหน่งที่ต้องการประสบการณ์ของบุคลากร แต่ถ้าตำแหน่งทั่วไปไม่ได้เน้นใช้ประสบการณ์มาก

อาจจะไม่ได้ส่งเสริมเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในระบบการทำงานข้าราชการ หากมองระยะยาว การยืดอายุบุคลากรให้เกษียณในช่วงวัย 65 ปี อาจหมั่นเวียนคนไม่ค่อยดีนัก เป็นการตัดโอกาสความคิดใหม่ๆ ในอีกด้านหนึ่ง เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยเหมือนกัน แต่อีกด้านคือ อาจไม่ใช่แนวคิดในการพัฒนาประเทศที่ดีนักในการจะมอบงานให้ผู้สูงอายุโดยตัดโอกาสคนรุ่นใหม่

สมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า มีกำหนดเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 ขณะนี้วางแผนชีวิตหลังเกษียณไว้แล้วว่าจะไปทำงานด้านสังคมที่ถนัด หากมีการต่ออายุราชการ คงต้องขอติดตามข้อสรุปว่าจะออกมาอย่างไร ส่วนตัวเห็นว่าหากรัฐบาลจะให้เกษียณ 60 ปีก็พร้อม เพราะอยากเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มาทำงานแทน น่าจะช่วยให้ประเทศพัฒนาได้ตามกระแสโลก โดยเฉพาะงานกระทรวงการคลัง ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่บริหารงานกันมากในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม คนที่ใกล้เกษียณมีข้อดีในแง่ของประสบการณ์ การบริหารคน และบางคนแม้เกษียณอายุราชการไปแล้วยังทำงานกับบริษัทเอกชน หรือทำงานด้านอื่นๆ ต่ออีกหลายปี

ศิริจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้าราชการระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม มีอายุราชการเหลืออีก 3 ปี แสดงความเห็นว่าเป็นห่วงต่ออายุต้องการพักผ่อนแล้ว ข้าราชการสูงอายุก็เหมือนเครื่องยนต์เก่า ควรให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน ประเด็นนี้ควรดูความจำเป็นของรัฐ หากต้องการลดงบประมาณบำเหน็จบำนาญที่ทำได้ แต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบจะต่ออายุแบบใด

น.ส.จรีया สุทธิโยธา รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะเกษียณอายุราชการในปี 2562 แสดงความเห็นที่ไม่ควรขยายอายุราชการทั้งหมดแต่ควรเลือกขยายในสายที่ขาดแคลน โดยเฉพาะสายกฎหมาย รวมทั้งสายวิชาชีพที่ต้องใช้การสั่งสมประสบการณ์ความรู้เป็นเวลานานเท่านั้น อาทิ สายด้านศิลปะ ศิลปกรรมศาสตร์ วัฒนธรรม หัตถศิลป์ นาฏศิลป์

“ส่วนสายบริหารไม่ควรขยายอายุราชการ

เด็ดขาด เป็นการปิดกั้นคนรุ่นใหม่ให้ขึ้นมาสู่ระดับบริหาร ยังเป็นการทำให้หน่วยงานราชการขาดแนวคิดด้านการบริหารงานจากคนรุ่นใหม่ ไม่สามารถปรับตัวได้ตามกระแสโลก ยังปิดโอกาสนิสิต นักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบไม่ให้อำนาจราชการอีกด้วย” น.ส.จรีयाกล่าว

ขณะที่ **ดวงพร รอดพยาธิ์** อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อายุ 58 ปี ให้ความเห็นว่า ในแง่หนึ่งควรเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ เพราะโลกและยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนรุ่นใหม่เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกได้

ด้าน **อดุลย์ โชตินิสากรณ์** รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อายุ 57 ปี กล่าวว่า การขยายอายุเกษียณส่วนหนึ่งอาจด้วยเพราะประหยัดรายจ่ายของรัฐตั้งที่เป็นข้าราชการที่เกษียณเป็นผู้มีประสบการณ์มาก หากจะขยายอายุเกษียณออกไปจะได้ผู้มีความรู้และประสบการณ์อย่างมากร่วมพัฒนาประเทศต่อไป ขณะนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานก็เป็นเรื่องที่ดีไม่น้อย

บัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน

ราชวินิต สนับสนุนการขยายอายุเกษียณว่า ขณะนี้อายุ 59 ปีแล้ว หากมีการยืดอายุเกษียณราชการครูจริงยินดีรับราชการต่อไป แม้จะเกษียณแล้วก็จะยังคงช่วยงานอื่นๆ เพื่อสังคมต่อไป

ประดิษฐ์ ทนงอุดม ครูโรงเรียนโพ้นแพ่ง จ.นครพนม กล่าวว่า ถ้าขยายการเกษียณอายุราชการเป็น 65 ปี ส่วนตัวไม่เห็นด้วย ที่ผ่านมามีมาทำงานสอนเด็กพอแล้ว เมื่อครบอายุ 60 ปีอยากไปทำอย่างอื่น ส่วนตัวมีอาชีพสำรองทำสวนยางพารา อยากไปดูแลตรงนั้นให้ดี อีกทั้งยังมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นได้ดูแลลูกหลานต่อไป

ด้าน **น.ส.บุศยรัตน์ คู่เทียม** ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ กรมศิลปากร กล่าวว่า มองอยู่ 2 ทาง คือ ทางแรกไม่เห็นด้วยที่ต่ออายุ เพราะข้าราชการที่อายุ 60 ปีบางท่านสุขภาพไม่ดี สมองแล้วควรหยุดทำงาน ส่วนทางที่ 2 มองว่าเห็นด้วยกับการยืดอายุเกษียณออกไปอีก 5 ปี เหมาะสำหรับข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ และมีสุขภาพแข็งแรง

สุดท้าย วรพล นพวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข้าราชการชำนาญการ กรมศิลปากร กล่าวว่า ไม่เห็นด้วย ข้าราชการที่อายุ 60 ปี ควรจะหยุดทำงานได้แล้ว แต่ในส่วนของการวิชาชีพเฉพาะโดยเฉพาะกรมศิลปากรที่มีข้าราชการที่ชำนาญช่างฝีมือหากกำลังมาทดแทนได้ยาก หากต่ออายุราชการไปอีก 5 ปี จะทำให้ลดอัตราการขาดแคลนข้าราชการชำนาญงานพิเศษได้

■ **อานิสงส์แล้งชยับราคารายวัน สัมพรวัด10บาท/กก.**

ผักผลไม้ไทยเงินล้าน

‘ข้าวเปลือก - ถั่วเขียว’ คุณภาพต่ำราคาตึงเหว

ตรวจแถวสินค้าเกษตร ใครได้-ใครเสียจากวิกฤติภัยแล้ง วงการเผย “ข้าวโพดหวาน สับปะรด ยางพารา ฟาร์มหมู” รับอานิสงส์ผลผลิตวูบ ต้นราคาพุ่ง ยางดีดขึ้น แต่เกษตรกรไม่มีของขาย ขณะที่ข้าวเปลือก มันสำปะหลัง ถั่วเขียว คุณภาพผลผลิตแย้ แถมเจอของนอกตีตลาด ถูกกดราคาซื้อ ขณะลามผู้บริโภคราคาผัก ผลไม้ตาหน้าปรับ ผักกาดหอม ถั่วฝักยาว ส้มเขียวหวาน ขึ้นวันเดียว 5-10 บาท/กก. [อ่านต่อหน้า >12](#)

ข่าวต่อ >

ผักผลไม้

จากวิกฤติภัยแล้งรอบ 20 ปีที่ลูกหลานขยายวงส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนมากขึ้นทุกขณะ ซึ่ง “ฐานเศรษฐกิจ” ได้เกาะติดรายงานสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องนั้น ในฉบับนี้ได้ตรวจสอบถึงผลกระทบของภัยแล้งต่อราคาสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนส่วนใหญ่ของประเทศ พบมีทั้งได้และไม่ได้รับอานิสงส์จากราคาสินค้าเกษตรที่น่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามหลักทฤษฎี และซัพพลายที่ลดลงจากภัยแล้ง

ข้าวโพดหวาน-สับปะรด

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป กล่าวว่า จากภัยแล้งมีผลให้วัตถุดิบในการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องเพื่อส่งออกลดลงไป 20-30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในพื้นที่แหล่งปลูกข้าวโพดหวานสำคัญ

ในภาคเหนือ เช่น สุโขทัย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย และในภาคกลาง เช่น ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ที่มีแหล่งน้ำสำรองนั้นสามารถปลูกข้าวโพดหวานได้จริงเพียง 60% ของพื้นที่ส่วนพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำสำรองไม่สามารถปลูกได้แล้ว ซึ่งจากผลผลิตที่ลดลงมีผลให้ราคาปรับขึ้นข้าวโพดหวานของโรงงานล่าสุดเฉลี่ยที่ 5-7 บาท/กิโลกรัม ถือเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจ แต่อีกด้านหนึ่งไปเพิ่มต้นทุนให้โรงงาน แต่ไม่สามารถปรับราคาส่งออกได้ เพราะกำลังซื้อของโลกในภาพรวมลดลง หากปรับราคาจะขายยาก

“ในส่วนของสับปะรด เป็นสินค้าเกษตรอีกรายการที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยล่าสุดราคาปรับขึ้นของโรงงานสับปะรดกระป๋องเฉลี่ยที่ 10.50-12 บาท/กิโลกรัม ถือเป็นราคาที่ดีมากกว่าที่เกษตรกรได้รับ จากปี 2558 เฉลี่ยทั้งปีราคาอยู่ที่ 10.50 บาท/กิโลกรัม”

หมูหน้าฟาร์มชยับ 2 บาท/กก.

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เผยว่า จากภัยแล้งที่มีผลให้สุกรกินอาหารน้อยลง และใช้เวลาเลี้ยงนานขึ้น รวมถึงมีโรคทางเดินหายใจ (PRRS) และโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (PED) ระบาดในบางพื้นที่ มีผลทำให้การเลี้ยงสุกรมีความเสียหายเพิ่มขึ้น ปริมาณออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลให้เวลานี้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขายได้ราคาสูงขึ้นเฉลี่ย 1-2 บาท/กิโลกรัม จากเดิมราคาเฉลี่ยที่ 65 บาท เป็น 66-67 บาท/กิโลกรัม มีแนวโน้มราคาจะปรับเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยตามภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ราคาขายปลีกเนื้อหมูในท้องตลาดยังไม่ปรับขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ และกำลังซื้อในประเทศที่ลดลง

ยางพาราชยับแต่ช่อน้อย

ขณะที่ในส่วนของยางพาราที่ส่วนใหญ่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง

เหนือได้ปิดกรีดยางแล้วจากเข้าฤดูแล้ง ยางผลัดใบ ยังเหลือเพียงภาคใต้ที่ยังพอก รีดยางได้ จากการตรวจสอบข้อมูลของ สำนักงานตลาดกลางยางพารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559 ในส่วนของยางแผ่นดิบ ตลาดห้องถิ่นราคาอยู่ที่ 46.25 บาท/กิโลกรัม สูงขึ้นจากปลายสัปดาห์ก่อนราคาเฉลี่ยที่ 45.70 บาท/กิโลกรัม และน้ำยางสดอยู่ที่ 50.50 บาท/กิโลกรัม จากสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 49.50 บาท/กิโลกรัม

ส่วนราคาประมูล ณ ตลาดกลางฯ อำเภอหาดใหญ่ วันที่ 29 มีนาคม ในส่วนของยางแผ่นดิบอยู่ที่ 48.26 บาท/กิโลกรัม สูงกว่าช่วงปลายสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 51.61 บาท/กิโลกรัม ส่วนยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 52.43 บาท/กิโลกรัม สูงขึ้นกว่าปลายสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 51.61 บาท/กิโลกรัม ผลจากผลผลิตที่ลดลงในฤดูยางผลัดใบ และสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศมีความต้องการซื้อเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า

ไถ่เนื้อราคางัว

ขณะที่นายวิระพงษ์ ปัญจวัฒน์กุล นายกสมาคมผู้เลี้ยงไถ่เนื้อ กล่าวว่า ผลผลิตไถ่เนื้อของไทยในภาพรวม ณ เวลานี้ ยังเฉลี่ยที่ 30-31 ล้านตัว/สัปดาห์ ซึ่งจากภัยแล้งที่ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่สูงจากไถ่โตช้า และใช้เวลาเลี้ยงนานขึ้น รวมถึงบางฟาร์มต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้ บางรายต้องเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม รวมถึงมีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า และค่าอื่นๆ แต่ราคาไถ่มีชีวิตหน้าฟาร์มยังเฉลี่ยที่ 36-37 บาท/กิโลกรัม ทั้งที่ในความเป็นจริงน่าจะขายได้ที่ 38-39 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อในประเทศที่ลดลง

“ช่วงนี้ไถ่ในตลาดสดขายผิด อาจเป็นเพราะคนประหยัดเงินไว้กินไว้เที่ยวช่วงสงกรานต์ ซึ่งโรงเชือดไถ่จะหยุดยาว 4-5 วัน ไถ่คงขายดีขึ้น และมีความคึกคักมากขึ้น ราคาไถ่ที่เกษตรกรได้รับน่าจะดีขึ้น และในช่วงไตรมาสที่ 3-4 จากการส่งออกสินค้าไถ่จะเพิ่มขึ้นในช่วงไฮซีซั่น”

ข้าวผลผลิตแย-ถูกกดราคา

ด้านนายปัญญา จุลอำพันธ์ นายกสมาพันธ์เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากข้อมูลของกรมชลประทาน มีเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานทั่วประเทศที่รอการเก็บเกี่ยว ณ ขณะนี้ประมาณ 2 ล้านไร่ ในจำนวนนี้สมาพันธ์ได้สำรวจตัวเลขจริงมีการทำนาปรังในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัดรวม 1.7 ล้านไร่ โดยข้าว 2 ล้านไร่จากที่ตรวจสอบจากสมาชิก คาดจะได้รับความเสียหายเกิน 90% จากข้าวขาดน้ำในช่วงออกรวง ทำให้เมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ และจะถูกกดราคาซื้อจากโรงสีตามสภาพของข้าว

“ที่ได้คุยกับโรงสี ขณะนี้รับซื้อข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 15% เพียง 6.5 พันบาทต่อตัน ทั้งที่ผลผลิตลดราคาข้าว น่าจะสูงขึ้นตามหลักตีมาตรฐาน-ชีพพลาย แต่ราคาก็ลดลง เป็นผลจากผลผลิตข้าวเสียหายจากภัยแล้ง ขณะที่มีพ่อค้านำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น กัมพูชา ลาว เมียนมาที่ราคาข้าวเปลือกถูกมากที่ประมาณ 4 พันบาทต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกเวียดนามก็แค่ 4.8 พันบาทต่อตัน”

ถั่วเหลืองถูกลอยแพ

ขณะที่เดียวกันในส่วนของถั่วเหลืองพืชใช้น้ำมันที่รัฐบาลส่งเสริมให้ปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริมในช่วงฤดูแล้ง โดยประกาศจะช่วยหาตลาดให้ และประกันราคารับซื้อ 35-40 บาท/กิโลกรัม แต่จากที่ตรวจสอบผู้ค้าถั่วเหลือง และโรงงานผลิตวันเส้นที่รับซื้อแล้ว พบว่าราคารับซื้อจริงเพียง 24-28 บาท/กิโลกรัม ขณะที่มีการนำเข้าถั่วเหลืองจากลาวที่มีราคาถูกกว่าเพียง 14-15 บาท/กิโลกรัม อีกด้านหนึ่งจากภัยแล้งถั่วเขียวขาดน้ำเกษตรกรได้ผลผลิตไม่เกิน 100 กิโลกรัม/ไร่จากถั่วแระแกรีน จากปกติหากน้ำอุดมสมบูรณ์เฉลี่ยจะได้ผลผลิต 200-300 กิโลกรัม/ไร่ ทำให้เกษตรกรขาดทุน และยังเป็นหนี้สินต่อ

“ภาพรวมเกษตรกรที่ได้รับ

แจกเมล็ดถั่วเขียวจากรัฐบาลได้ลงมือปลูกไปแล้ว 60% อีก 40% ยังไม่ปลูกเนื่องจากขาดน้ำ ซึ่งผู้ที่ปลูกไปแล้วก็ประสบกับปัญหาข้างต้น ส่วนที่ยังไม่ปลูกเมล็ดพันธุ์หากเก็บไว้เกิน 1 เดือนครึ่งก็จะมีปัญหาหมอดกินทำให้เกิดความเสียหายตามมา”

ราคาหัวมันสดต่ำกว่าทุน

“ผู้สื่อข่าว” รายงานการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อศึกษาดูงานด้านการเกษตรระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2559 ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการร้องเรียนจากนายพรชัย อำนวยทรัพย์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทยว่า ขณะนี้ราคามันสำปะหลังตกต่ำมาก สวนทางกับผลผลิตที่ลดลงจากภัยแล้ง โดยเกษตรกรขายหัวมันสดได้เฉลี่ยที่ 1.05 บาท/กิโลกรัม จากที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเฉลี่ยที่ 1.90 บาท/กิโลกรัม ทำให้ขาดทุน

ผัก ผลไม้ขาดน้ำปรับราคา

ขณะที่ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้ตรวจสอบข้อมูลของฝ่ายติดตามและประเมินภาวะตลาดสินค้าเกษตร ของกรมการค้าภายใน ถึงราคาพืชผัก และราคาสินค้าเกษตรขายปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559 พบสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ได้แก่ ส้มเขียวหวาน (สายน้ำผึ้ง) เบอร์ 6 จากวันที่ 28 มีนาคม อยู่ที่ 120-130 บาท/กิโลกรัม เพิ่มเป็น 130-140 บาท/กิโลกรัม หรือปรับขึ้น 10 บาท/กิโลกรัม รวมถึงส้มเขียวหวานเบอร์ 5 ก็ปรับขึ้นอีก 10 บาท/กิโลกรัม และเบอร์ 4 ปรับขึ้น 5-10 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากเป็นช่วงนอกฤดูการผลิต สินค้าออกสู่ตลาดลดลง

ส่วนผักกาดหอม ราคาปรับเพิ่มจาก 25-30 บาท/กิโลกรัม เป็น 30-35

บาท/กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้น 5 บาท จากช่วงนี้ผลผลิตลดลง ถั่วฝักยาวจาก 70-75 บาท/กิโลกรัม เพิ่มเป็น 75-80 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 5 บาท จากผลผลิตอยู่ในช่วงปลายรุ่น และสภาพอากาศที่แห้งแล้ง มีผลให้ปริมาณผลผลิตช่วงนี้มีออกสู่ตลาดลดลง เป็นต้น

“อัครชัย” ย้ำน้ำพอใช้

พล.อ.อัครชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว ว่า รัฐบาลได้บูรณาการแก้ไขวิกฤติภัยแล้งอย่างดีที่สุดในทุกวิถีทาง และยืนยันว่าน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคจะมีเพียงพอถึงเดือนกรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนประหยัดการใช้น้ำในครัวเรือน อย่างน้อย 20%

สำหรับการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการแล้ว ได้แก่ การขุดเจาะบ่อบาดาลในภาพรวม ซึ่งตามแผน 6.92 พันบ่อ ดำเนินการแล้ว 2.68 พันบ่อ คงเหลือ 4.23 พันบ่อ การช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558- 27 มีนาคม 2559 ของทุกหน่วยงาน แบ่งเป็น รถน้ำรวม 546.07 ล้านลิตร ทางการสูบน้ำ 108.89 ล้านลูกบาศก์เมตร การปฏิบัติการฝนหลวง - ช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2559 ขึ้นบิน 24 วัน 250 เที่ยวบิน มีฝนตก 31 จังหวัด

“สำหรับกรณีการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นกระทรวงเกษตรฯ ขออย่าว่าไม่มีนโยบายที่จะห้ามประชาชนเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่อย่างใด เพียงแต่ขอให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงการประหยัดน้ำให้มากที่สุด ซึ่งอ่างเก็บน้ำต่างๆ ยังมีการส่งน้ำตามแผนการใช้น้ำที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด”

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 31 มีนาคม - อา. 3 เมษายน 2559

ปีที่: 38

ฉบับที่: 4823

หน้า: 3(บนขวา)

Col.Inch: 17.75 Ad Value: 23,962.50

PRValue (x3): 71,887.50

คลิ๊ป: ๓๓

ภาพข่าว: ร่วมมือเกษตร



ร่วมมือเกษตร - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯไทย กับนายอาร์เหม็ด มัฟเล่ อาเคพี อัล ซูบี รมว.เกษตรฯของจอร์แดน ถกแผนผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศ หวังเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มฮาลาลจากไทยไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ณ ประเทศจอร์แดน